
รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
ครั้งที ่ 1/๒๕๖6 

วันอังคารที ่17 พฤษภาคม  ๒๕๖6  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ  โรงเรียนบ้านดอนธูป 

------------------------------- 
 

ผูม้าประชมุ 
 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นอ.๑  20 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นอ.๒  21 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นอ.๓  23 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นป.๑  19 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นป.๒  17 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นป.๓  20 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นป.๔  ๑4 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นป.๕  ๑7 คน 
 ผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นป.๖  13 คน 
 รวมทั้งสิ้น  167 คน 
 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
  จ านวนทั้งสิ้น 34 คน 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
  - 
 
เริ่มประชมุเวลา 09.๐๐ 
วาระที ่1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.1. นางอุทัยวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป 
            - นโยบายของโรงเรียน  
                               ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนซึ่งมีด้วยกัน
ทั้งหมด 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานการเงิน
และงบประมาณ และฝ่ายแผนและนโยบาย โดยการขับเคลื่อนของแต่ละฝ่ายงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามฝ่ายงานให้มี
ประสิทธิภาพ  
                               - อาการสถานที่ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                               ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน ซึ่งช่วงก่อนเปิดเทอมที่ผ่านได้มีผู้ใหญ่ใจดีจากโรงแรมศิลาวดีได้มาซ่อมแซ่มปรับปรุงห้องน้ าของนักเรียนและ
ของครูให้สะดวกสบายแก่นักเรียน และมีการติดพัดลมตามห้องเรียนเพ่ือให้เพียงพอแก่นักเรียนพร้อมปรับภูมิทัศน์โดย
การตัดตกแต่งพุ่มไม้ให้สวยงาม 
                            
                               - การสอบ ONET / NT /RT ศิลปะหัตกรรม และการอ่านออกเขียนได ้



                               ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการสอบ ONET/NT/RT ของนักเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสมฤทธิ์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ พูดถึงการแข่งขันศิลปะหัตกรรมของนักเรียนส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถแตะละประเภท และพูดถึงเก่ียวกับการเน้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการอ่านออก เขียนได้ว่า
นักเรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้  
                               - อาหารกลางวัน 
                               ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันของนักเรียนว่านักเรียนได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณเกี่ยวกับอาหารกลางวันทุกคนและนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันพอเพียงและอ่ิม
ทุกคน 
                               - โครงการห้องดิจิตอลเพ่ือชุมชน  
                               ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการห้องดิจิตอลเพื่อชุมชนซึ่งทางโรงเรียน
ได้มีห้องดิจิตอลเพ่ือชุมชนไว้บริการชุมชนและนักเรียนจ านวน 12 ตัว ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะใช้ห้องดิจิตอลเพ่ือ
ชุมชนเพื่อสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลต่างๆได้และจัดการเรียนการสอนได้ 
 
                   1.2 นางสาวจริญญา  ปิ่นพงค์           หวัหน้างานวิชาการ 
                             - การเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
                               ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 
โดยจะมีคุณครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพ่ือเป็นการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ และ
ปรึกษากับผู้ปกครองในการให้ช่วยดูแลนักเรียนในด้านที่อย่างให้ดูและเป็นพิเศษ โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนจะเริ่ม
เยี่ยมบ้านให้แล้วเสร็จภานในเดือนมิถุนายน 

- การออมพอเพียงปีการศึกษา 2566 
  ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมออมพอเพียงของนักเรียน เพ่ือปลูกฝั่งให้ 

นักเรียนมีนิสัยรักการออม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ท ากิจกรรมมาแล้ว และผู้ปกครองสามารถรู้ยอดการ
ออมของนักเรียนได้ในทุกๆเดือนโดยมีคุณครูประจ าชั้นจะแจ้งรายงานการออมของนักเรียนแต่ละคนให้ผู้ปกครอง
ทราบในทุกๆเดือนผ่านทางไลน์กลุ่มประจ าชั้น  ซึ่งจะเริ่มออมเงินในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1/2566  

- การจัดสรรงบประมาณระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
ไดก้ล่าวและชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทางโรงเรียนบ้านดอนธูปได้จัดสรรงบประมาณจาก 

เขตพ้ืนที่ จ านวนเงิน 490,000 บาท ในการท าระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนใหม่เพ่ือเป็นการปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบ
ไฟฟ้าเดิมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 - โรงแรมศิลาวดีปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องน้ านักเรียน 
                               ได้กล่าวและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางโรงแรมศิลาวดีและคณะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการ
ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ห้องครู ติดตั้งพัดลมให้นักเรียนในแต่ละห้องเพ่ือให้มีความเพียงพอ และเข้ามาช่วยในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยการตัดตกแต่งพุ่มไม้ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียนเพื่อบุตรหลานของผู้ปกครอง 
                               - ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน 
   ได้กล่าวเกี่ยวกับทางโรงเรียนได้มีศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือชุมชนและนักเรียนไว้ใช้งาน จ านวน 
12 เครื่อง เพ่ือให้ชุมชนและนักเรียนได้เข้าไปใช้งานหาความรู้ในห้องคอมพิวเตอรเ์พ่ือชุมชชน 
                               - ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 
                               ได้กล่าวเกี่ยวกับตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
โดยมีคาบเรียนวันละ 6 ชั่วโมง ให้ผู้ปกครองช่วยดูนักเรียนให้เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมทุกครั้ง  
                              - โรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม  



                     ได้กล่าวเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เป็นโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม โดยมีการจัดท า
หลักสูตรใหม่ให้มีคุณภาพทางวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาในด้านต่างๆในการเรียนรู้ 
                              - โรงเรียนมาตรฐานสากล  
                              ได้กล่าวเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านดอนธูปได้เป็นโรงเรียนน าร่องเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เพ่ือยกระดับนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นโรงเรียนน าร่องของโรงเรียนมาตราฐานสากล 
                  1.3 นางสาววรรณา  บรรณรน           หวัหน้างานบุคคล 
                              - อาหารกลางวัน 
                              ได้กล่าวเกี่ยวกับอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งได้จัดสรรงบอาหารกลางวันรายหัวละ 22 
บาท /วัน ซึ่งนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันแต่ละมื้อเพียงพอกับนักเรียนและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
และให้นักเรียนน าถาดอาหารที่บรรจุอาหารจ านวน 4 หลุม เพ่ือสะดวกแก่การตักอาหารให้นักเรียน และก าชับให้
ผู้ปกครองช่วยให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน 
                  1.4 นางสาวพิมพิศา  จันทรมณี           หวัหน้างานงบประมาณและการเงิน 
                           - ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าประกันอุบัติเหติ 
                            ได้กล่าวเกี่ยวกับค่าเครื่องแบบนักเรียนโดยนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ได้รับเงินค่า
อุปกรณ์การเรียนคนละ 240 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมคนละ 400 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียนอนุบาล 
คนละ 325 บาท และพูดถึงค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียนที่จะได้สิทธิประโยชน์เมื่อหากบุตรหลานของท่าน
ผู้ปกครองไดเ้กิดอุบัติเหตุการณ์ ซึ่งค่าประกันอุบัติเหตุคนละ 160 บาท  
                  1.5 นางสาวฤทัยพร  จิตรวรพงศ์           หวัหน้างานกิจการนักเรียน 
                         - ระเบียบทรงผมนักเรียน 
                           ได้กล่าวและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบทรงผมนักเรียน โดยนักเรียนผู้หญิงอนุญาตให้ไว้ผมสั้นและ
ผมยาวได้แต่นักเรียนผู้หญิงที่ไว้ผมยาวได้จะต้องถักเปียให้เรียบร้อย ส่วนนักเรียนผู้ชายระเบียบทรงผมผู้ชายให้ไว้ทรง
ผมนักเรียน 
                         - การมารับมาส่งนักเรียน 
                           ได้กล่าวและชี้แจงเกี่ยวกับการมารับส่งนักเรียน โดยให้นักเรียนชั้นประถมมาโรงเรียนไม่เกิน 
07.30น. เพ่ือได้ช่วยกันท าเขตพ้ืนที่ของตัวเอง และเวลาเลิกเรียนชั้นอนุบาลเวลา 14.30 น. ส่วนประถมศึกษาเลิก
เรียนเวลา 15.30 น.  
                         - การน ายานพาหนะมาโรงเรียน 
                          ได้กล่าวและชี้แจงเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุ แต่อนุญาตให้น ารถจักรยานมาไดแ้ละจอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
                          - ปัญหายาเสพติด 
                          ไดก้ล่าวถึงการไม่อนุญาตให้น าของที่เป็นยาเสพติดมาโรงเรียน และฝากให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแล
นักเรียนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทุกประเภท 
                          - การทะเลาะวิวาท  
                          ได้กล่าวถึงปัญหาการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โดยก าชับเรื่องการชกต่อยและทะเลาะวิวาทกัน
ภายในโรงเรียนเพราะโรงเรียนไม่ค่อยมีปัญหาการทะเลาะวิวาท 
                         - การติดเกมเล่นเกม 
                          ได้กล่าวถึงปัญหาการติดเกมของนักเรียน โดยเน้นย าให้ผู้ปกครองค่อยดูแลและว่ากล่าวตักเตือน
นักเรียนในการเล่นเกมเพราะจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับการเรียนได้ 
 
  มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 



  
วาระที ่2    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
   - 
วาระที ่๓    ไม่มี    
วาระที ่๔    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                              - 
 
วาระที ่๕    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   
  -   
เลิกประชมุเวลา   
  ๑1.30 น.                   
      
                  ......................................  
                                          (นางสาวอรอุมา  กะลาสี) 

                                                    ผู้บันทึกการประชุม  
   


